

Số: 264 /BC-UBND

Đồng Hới, ngày 05 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình địa bàn

Trong năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Sau làn sóng bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, thành phố Đồng Hới tiến hành đón khách du lịch quốc tế, mở cửa hoạt động du lịch trở lại, khách du lịch đến địa bàn thành phố tăng mạnh, kinh tế, dịch vụ được phục hồi, phát triển, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ, UBND thành phố, tình hình tội phạm trên địa bàn cơ bản được kiểm chế, tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội. Song song với đó vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; sự hiện hữu của các loại tội phạm truyền thống và tệ nạn xã hội.

2. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tai, tệ nạn xã hội

Tình hình tội phạm về TTXH: Trong năm 2022, tình hình tội phạm nổi lên đáng chú ý vẫn là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; đã phát hiện 51 vụ, làm 08 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 1,085 tỷ đồng (⁽¹⁾ So với cùng kỳ năm 2021 không tăng không giảm số vụ, giảm 01 người chết, tăng 03 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm khoảng 3,15 tỷ đồng. Tội phạm về đánh bạc xảy ra 18 vụ, thu giữ tài sản khoảng 141,6 triệu đồng. Trong đó, tội phạm công nghệ cao xảy ra 10 vụ.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy: Vẫn còn ở mức cao, các đối tượng sử dụng các loại ma túy tổng hợp để “bay lắc” trong các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, nhà trọ; phát hiện 33 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ 151,852 gam Heroin và 1.656,096 gam ma túy tổng hợp (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2021); phát hiện, bắt 32 vụ/36 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 09 vụ/09 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).

Số người liên quan đến ma túy trên địa bàn có 859 người (tăng 07 người so với cùng kỳ năm 2021), số đối tượng “ngáo đá” có 31 người (giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2021).

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại: Chủ yếu là các hành vi vi phạm như vận chuyển hàng cấm, vận

chuyên, kinh doanh, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện 04 vụ tội phạm về kinh tế (trong đó tội phạm liên quan “tín dụng đen” 03 vụ, vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản 01 vụ), thu giữ 1,233m³ lâm sản (gỗ). *Vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại* phát hiện 30 vụ, liên quan 30 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 1,32 tỷ đồng.

Vi phạm pháp luật về môi trường: Chủ yếu là các hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện 37 vụ, 37 trường hợp có hành vi vi phạm về môi trường.

Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 12 vụ, làm chết 06 người, bị thương 10 người, thiệt hại tài sản khoảng 390 triệu đồng (*So với năm 2021 tăng 04 vụ*). *Tai nạn giao thông đường thủy* không xảy ra (*Không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2021*).

Vi phạm pháp luật về pháo: Số đối tượng sử dụng pháo hoa nổ trái phép trên địa bàn thành phố đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021; đã phát hiện, xử lý 06 vụ/06 đối tượng sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

Cháy, tai nạn khác: Xảy ra 01 vụ cháy (*so với năm 2021 giảm 03 vụ*); xảy ra 05 vụ, 05 người chết do tự sát; 01 vụ, 01 người chết do đuối nước; 02 vụ, 02 người chết do tai nạn lao động.

Nhìn chung, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. Các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hoá, đa dạng về nhóm tuổi trong đó, đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới từ 30 tuổi trở lên, lao động tự do hoặc không nghề nghiệp; đối tượng nữ chiếm khoảng 21,8% trong số tội phạm.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Công tác chỉ đạo

Trong năm 2022, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 138 thành phố xây dựng, ban hành 42 văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các xã, phường; trong đó UBND thành phố ban hành 30 văn bản; Ban Chỉ đạo 138 ban hành 12 văn bản (*Có phụ lục kèm theo*).

Quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác PCTP.

2. Kết quả công tác phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục

a) Công tác phòng ngừa xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố, các đoàn thể, cơ quan cùng lực lượng Công an đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng công nghệ số, trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức biên tập, đăng tải các tin, bài tuyên truyền về kết quả đấu tranh PCTP, tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và VPPL đặc biệt là các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tác hại của ma túy, mại dâm, cờ bạc,...; đẩy mạnh tuyên truyền, lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em, thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Trong năm 2022 đã tổ chức trên 1000 buổi tuyên truyền trực tiếp với trên 332.000 người tham gia. Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các cơ quan thông tin đăng tải 75 phóng sự, tin, bài, ảnh tuyên truyền và đăng tải, chia sẻ hơn 120 tin, bài trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội do cơ quan nhà nước quản lý. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm của Nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình ANQG, TTATXH trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Hiện còn quản lý 13 đối tượng bị kết án tù, bản án có hiệu lực pháp luật đang còn ngoài xã hội; 121 người đang chấp hành án phạt tại xã, phường; 84 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú; phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giới thiệu việc làm cho các đối tượng chấp hành xong án trở về địa phương. Xây dựng 09 cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành các xã, phường phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” sâu rộng, đến từng địa bàn cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung phối hợp giữa Công an thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và theo Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2023 bảo đảm hiệu quả, tập trung, thống nhất. Duy trì hoạt động 16 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và 01 phường điển hình về đảm bảo ANTT; trong đó 03 mô hình “Nhà trọ tự quản về ANTT”, “Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về ANTT” và “Xã, phường không lô đề” được xây dựng mới; 02 mô hình “Zalo - Kết nối bình yên” và “Camera giám sát về ANTT” được nhân rộng trên địa bàn thành phố.

b) Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

UBND thành phố chỉ đạo BCD138 thành phố và Công an thành phố nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Tăng cường phối hợp lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tuần tra tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm phức tạp để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Công an thành phố Đồng Hới đã mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, huy động các lực lượng có liên quan tham gia phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm.

Công an thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lập 20 hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng; bước đầu đã lập được 03 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, đang tiếp tục rà soát để lập hồ sơ quản lý; 17 hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 11 hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện; 06 hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 02 hồ sơ giáo dục tại xã, phường; đưa 01 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cùng có 09 ban Bảo vệ dân phố với 377 thành viên; 139 tổ An ninh Nhân dân với 655 thành viên; 11 tổ tự quản về ANTT với 57 thành viên; 11 Đội dân phòng với 61 thành viên.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường thực hiện Đề án 06, thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tại thành phố, các xã, phường và thôn, TDP đạt 100%; chỉ đạo các lực lượng, đoàn thể triển khai chiến dịch tổng rà soát dữ liệu dân cư và thông báo số định danh cá nhân cho công dân trên địa bàn (*tổng số nhân, hộ khẩu thường trú đã rà soát chiếm tỷ lệ 95% dân cư*). Qua đó, dữ liệu thông tin được rà soát, các thông tin về số định danh cá nhân đã được xác lập và có trên hệ thống được bổ sung, cập nhật đầy đủ, kiểm tra kỹ lưỡng (*số dữ liệu sai lệch chiếm tỷ lệ 5%; trong đó tỷ lệ đã chỉnh sửa đạt 99%*); đảm bảo thông tin công dân chính xác đầy đủ; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong quản lý lưu trú, hướng dẫn 125 cơ sở lưu trú đăng ký tài khoản trên dịch vụ công tăng hiệu quả công tác quản lý đối tượng phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Triển khai Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại các xã, phường; tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC với 367 người tham gia. Qua đó, số vụ cháy được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 75 buổi với khoảng 12.500 lượt người tham gia. Đẩy mạnh việc triển khai các mô hình “*Khu dân cư không pháo nổ và bảo đảm ANTT*”, “*Phường không tiếng pháo*”. Vận động Nhân dân giao nộp khoảng 99,8 kg pháo hoa các loại, 275 viên pháo bị; 02 súng trường CKC, 21 súng tự chế, 125 viên đạn các loại; 06 viên thuốc nổ, 19 mìn; 02 dây cháy chậm; 11 kíp nổ; 04 công cụ hỗ trợ

các loại; 43 vũ khí thô sơ và 46 vật dụng khác.

3. Kết quả công tác điều tra, xử lý

a) Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công an thành phố tiếp nhận, xử lý 112 tin báo (*trong đó tiếp nhận mới trong năm 2022 là 101 tin*); đã giải quyết 103/112 tin (*đạt 92%*). Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt kết quả cao, 100% các tin đều được tiếp nhận đầy đủ và phân công giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định, không có tin nào không tiếp nhận, hoặc tiếp nhận nhưng không xử lý, giải quyết.

b) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TTXH

* *Công tác điều tra, xử lý tội phạm*: Cơ quan CSĐT Công an thành phố thụ lý 150 vụ/258 bị can. Đã giải quyết 121 vụ/201 bị can (*đạt 66,7%*); trong đó, đề nghị Viện kiểm sát thành phố truy tố 106 vụ/ 187 bị can. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, bắt, tạm giữ, tạm giam phục vụ điều tra thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm và xảy ra oan sai.

* *Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật*: Trong năm 2022, tỷ lệ điều tra án chung 101/105 vụ (*đạt 96%*), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 15/15 vụ (*đạt 100%*). Đấu tranh, triệt xóa 03 nhóm/37 đối tượng. Cụ thể:

Tội phạm về TTXH: điều tra, kết luận 49/51 vụ (*đạt 96%*), liên quan 57 đối tượng, thu giữ và thu hồi tài sản trị giá khoảng 623,7 triệu đồng; đã khởi tố 49 vụ/ 56 đối tượng, XPHC 01 đối tượng/02 triệu đồng. *Tội phạm về đánh bạc* điều tra, kết luận 18/18 vụ (*đạt 100%*), liên quan 108 đối tượng, đã khởi tố 18 vụ/80 đối tượng, XPHC 15 đối tượng/40,5 triệu đồng. Trong đó, *tội phạm công nghệ cao* đã điều tra, kết luận 10/10 vụ, liên quan 94 đối tượng; đã khởi tố 10 vụ/46 đối tượng.

Tội phạm về ma túy: Kết luận 31/33 vụ (*đạt 94%*), liên quan 67 đối tượng, khởi tố 33 vụ/43 đối tượng; xử phạt VPHC 07 đối tượng số tiền 37,5 triệu đồng, 02 vụ đang điều tra làm rõ.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại: điều tra, kết luận 04/04 vụ tội phạm về kinh tế (*đạt 100%*), liên quan 04 đối tượng phạm tội; đã khởi tố 04 vụ/04 đối tượng. Xử phạt VPHC 26 vụ VPPL về kinh tế, 26 trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế với số tiền 210,5 triệu đồng.

Vi phạm pháp luật về môi trường: Bắt, xử lý VPHC 36 vụ/36 trường hợp, với số tiền 41,65 triệu đồng (*01 vụ/01 đối tượng chuyển xử lý về kinh tế*).

Vi phạm pháp luật về pháo: Bắt, xử lý VPHC 06 vụ/06 đối tượng sử dụng pháo trái phép, với số tiền 39 triệu đồng.

Tệ nạn xã hội: Đánh bạc: Bắt 50 vụ, liên quan 155 đối tượng, thu giữ 40,526 triệu đồng; phạt tiền 242,3 triệu đồng. *Mua bán dâm*: Bắt 01 vụ /02 đối tượng, thu

giữ 200.000 đồng; xử phạt với số tiền 1,4 triệu đồng. *Sử dụng trái phép chất ma túy*: Bắt, xử phạt vi phạm hành chính 60 vụ/68 đối tượng, với số tiền 79,375 triệu đồng.

* *Công tác đấu tranh với vi phạm về trật tự an toàn giao thông*: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm chế TNGT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT. Trong năm 2022, thực hiện 2.013 ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông với 9.517 lượt CBCS tham gia; lập biên bản 638 trường hợp vi phạm, dự kiến số tiền phạt theo biên bản đã lập trên 2,9 tỷ đồng, tạm giữ 273 trường hợp phương tiện; xử phạt 712 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 2,49 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 172 trường hợp, tước phù hiệu 06 trường hợp.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Công tác phòng, chống tội phạm trong năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Thành ủy, UBND thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo sâu sát cấp ủy, chính quyền xã, phường và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả. Ban Chỉ đạo 138 thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Các lực lượng chủ động phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tội phạm về TTXH, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân. Các đối tượng được quản lý tại địa bàn được vận động, giáo dục, tạo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng; các mô hình ANTT được xây dựng, duy trì, nhân rộng đảm bảo hiệu quả, phát huy tinh thần “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” từ địa bàn cơ sở.

Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, điều tra khám phá án đạt cao, triệt xóa nhiều nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng, các đối tượng trộm cắp tài sản, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,..Phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh mạnh với tệ nạn xã hội, bắt, xử lý nhiều đối tượng cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Chính quyền các xã, phường có lúc chưa tập trung trong công tác phòng, chống tội phạm, công tác phối hợp của các đoàn thể có lúc chưa tích cực, xem công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Một số địa phương còn chậm triển khai các mô hình đã phát huy hiệu quả trên địa bàn thành phố như mô hình “Camera giám sát về ANTT”.

Công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng

công nghệ cao nhất là mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn chưa đạt hiệu quả cao, tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân, tuy nhiên các lực lượng đấu tranh chưa đủ các nguồn lực về trang thiết bị, nhân lực để đấu tranh với loại tội phạm này.

Công tác quản lý các đối tượng ma túy tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, một số đối tượng nghiện chưa được đưa vào diện quản lý.

b) Nguyên nhân

** Nguyên nhân khách quan:*

Đặc điểm địa bàn tập trung đông dân cư, dịch bệnh Covid-19 còn tiếp diễn trên địa bàn đã tác động đến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhiều đối tượng ma túy từ địa bàn khác đến hoạt động, có sự móc nối với các đối tượng, hoạt động liên địa bàn nên khó xác định, khó quản lý. Tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn mới để qua mắt cơ quan chức năng.

** Nguyên nhân chủ quan:*

Do các lực lượng đôi lúc còn thiếu sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện, chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm để huy động lực lượng và đầu tư về cơ sở vật chất. Các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tại địa bàn cơ sở năng lực chưa đồng đều.

Công tác phổ biến, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm (đặc biệt là tội phạm về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng) chưa thực sự hiệu quả, đến được với người mọi tầng lớp Nhân dân. Người dân còn thiếu kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Quy định về quản lý đối tượng ma túy có nhiều sự thay đổi, quá trình chuyển tiếp phát sinh bất cập trong xác định tình trạng nghiện.

Các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tuy đã được quan tâm, bố trí nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Dự báo tình hình có ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

Thời gian tới, dự báo tình hình ANTT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Các loại tội phạm trộm cắp tài sản tiếp tục gia tăng về cường độ hoạt động, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật xâm hại đến sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức có dấu hiệu gia tăng.

Tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng công nghệ cao nhất là mạng xã hội facebook, zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp diễn với nhiều thủ đoạn mới tinh vi đánh vào tâm lý của người dân, một số người dân chưa tiếp cận được kỹ năng nhận biết và phòng tránh; tội phạm hoạt động liên quan tín dụng đen vẫn

lén lút hoạt động; các ổ nhóm đối tượng tuy chưa có các hành vi nguy hiểm nhưng vẫn nhen nhóm hình thành và hoạt động, tiềm ẩn phức tạp về ANTT trên địa bàn; phương thức, thủ đoạn của đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Tệ nạn cờ bạc, ma túy tiếp tục diễn biến ở địa bàn cơ sở.

2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trên lĩnh vực ANTT, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện kết luận số 13/KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và các Kế hoạch phòng chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Kịp thời xây dựng, ban hành, quán triệt thực hiện các chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm.

b) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, không để hình thành các điểm nóng về ANTT, các băng ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm gây bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng ... tại địa bàn dân cư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trong đó chú trọng thực hiện Đề án 06, lập hồ sơ quản lý các loại đối tượng giúp quản lý chặt địa bàn cơ sở.

c) Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố, các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thực hiện đúng quy trình trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; quy trình điều tra, xét xử các vụ phạm tội. Chọn án điển để đưa ra xét xử, tăng cường tính giáo dục, răn đe trong xã hội.

d) Tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT: Phối hợp thực hiện các chiến dịch "90 ngày đêm" và "68 ngày đêm". Rà soát, kiểm tra các cơ sở về phòng cháy chữa cháy. Triển khai các kế hoạch tăng cường đấu tranh, xử lý với tội phạm và các hành vi VPPL về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vận động Nhân dân giao nộp trước mắt là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, TTCC: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp làm giảm tai nạn giao thông đường bộ bền vững, tiếp tục thực hiện, duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

e) Duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, duy trì và phát huy hiệu quả của các mô hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, UBND thành phố kính báo cáo Thường trực HĐND thành phố năm./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VT. CATP.



Hoàng Ngọc Đan